
Skólaráðsfundur 22.okt 2019 

Nemendur: Jón Einar og Anna Brynja 

Foreldrar: Sandra, Björk, Eygló 

Kennarar: Sigurlaug, Gulla 

Starfsfók: Alma 

Ritari: Sigríður Karlsdóttir 

 

Dagskrá 

Erla fór yfir hlutverk skólaráðs. 

1. Starfsáætlun og stefna skólans 

 Stefna skólans uppfærð í samvinnu við Tröppu 

 Stefna lesin yfir og Erla fór yfir málin og útskýrði breytingar á henni  

 Vinna hafin að vinna eftir henni á yngra stigi skólans 

 Starfsáætlun uppfærð ári til árs 

 Hún lesin yfir og Erla fór yfir hana 

 Fyrirspurnir um frístund og umræða – minna börnin á að grípa sér ávexti 

 Símareglur – nemendur nota símann í skólarútunni þarf að setja reglu um 

það – nemendur sáttari að vera í rútunni - rútuliðar segja að það gangi betur 

 

2. Að ljúka skóla fyrr 

 Þegar nemendur ljúka skóla fyrr – búnir að ljúka öllum  markmiðum skólans 

 Foreldrar þurfa að sækja um það  

 Hægt að klára um áramót en nemandinn útskrifast ekki fyrr en að vori með 

sínum árgangi og hefur aðgang að öllu félagsstarfi skólans 

3. Óveðursplan 

 Farið yfir óveðursplan – foreldrar taka þá ákvörðun hvort nem. mæta í 

skólann. 

 Breytingar á fyrirkomu lagi hjá elsta stigi skólans kennarar senda heim 

verkefni í gegn um Google classroom nemendur geta komið í skólann og 

unnið þetta þar eða skila því heima fyrir kl. 20:00 á kvöldin. Foreldrar verða 

því að vera vel vakandi að þau klári verkefnið 

 Nemendur voru ekki alveg viss um að þetta virkaði því þau hefðu áætlun 

sem þau þyrftu að standa skil á. 

 

                                       Fundi slitið kl: 09:12 

 

 

 


